

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

โลก

ผอ. IMF เตือนสงครามการค้า-ค่าเงินส่งผลกระทบการเติบโตเศรษฐกิจโลก นางคริสทีน ลาการ์ด ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้เตือนถึงผลกระทบของสงครามการค้าและสงครามค่าเงิน โดยกล่าวว่า ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นอาจกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และจะส่งผลทำให้ประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบไปด้วย นางลาการ์ดได้เปิดเผยในระหว่างการแถลงข่าวในการประชุมประจำปีของ IMF ซึ่งจัดขึ้นที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียในเมื่อวานนี้ โดยเรียกร้องให้ประเทศต่างๆลดความขัดแย้งทางการค้าและดำเนินการตามกฎหมายการค้าโลกอย่างจริงจังมากกว่าที่จะเพิกเฉยพร้อมกับแสดงความคาดหวังว่า ประเทศต่างๆจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามการค้าหรือสงครามค่าเงิน เนื่องจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่จะส่งผลเสียต่อทุกภาคส่วน รวมถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งนี้ สหรัฐและจีนได้ใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อกันและกันอย่างไม่หยุดยั้งในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ตลาดการเงินตกอยู่ในภาวะระส่ำระสาย เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าสงครามการค้าที่ร้อนระอุขึ้นในขณะนี้ อาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนทั่วโลก นอกจากนี้ นางลาการ์ดยังได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการอ่อนค่าของสกุลเงินหยวนว่า ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ พร้อมระบุว่า เงินหยวนไม่ได้อ่อนค่าลงมากนักเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆในตะกร้าเงิน (อินโฟเควสท์)

สหรัฐ

"ทรัมป์" โต้แย้งเป็นต้นเหตุทำให้หุ้นตกสัปดาห์นี้ แต่ยืนยันไม่ปลดประธานเฟด ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวในวันนี้น่าว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เป็นต้นเหตุที่ทำให้ตลาดหุ้นทรุดตัวลงในสัปดาห์นี้ โดยดัชนีดาวโจนส์ดิ่งลงมากกว่า 800 จุดเมื่อวานนี้ และวันนี้ยังคงปรับตัวลง "เป็นการปรับฐานของตลาดซึ่งผมคิดว่าเกิดจากเฟดและอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ดอลลาร์แข็งค่ามาก ทำให้ภาคธุรกิจประสบปัญหา" เขากล่าวปธน.ทรัมป์ยังกล่าวว่า นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด เข้มงวดเกินไปในการใช้นโยบายการเงิน และกำลังดำเนินการผิดพลาด อย่างไรก็ตาม ปธน.ทรัมป์ยืนยันว่า เขาจะไม่ปลดนายพาวเวลออกจากตำแหน่ง เพียงแต่เขารู้สึกผิดหวังต่อการดำเนินนโยบายของเฟด ทั้งนี้ ปธน.ทรัมป์ได้ออกมาโจมตีเฟดเป็นวันที่ 2 หลังจากเมื่อวานนี้เขากล่าวว่า "ผมมีปัญหากับเฟด โดยเฟดได้บ้าไปแล้ว ผมไม่รู้ว่าคุณเขามีปัญหาอะไรถึงได้เดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นเรื่องน่าขันสิ้นดี ไม่มีเหตุผลอะไรที่เฟดจะต้องทำอย่างนั้น ซึ่งผมไม่ชอบเลย" (อินโฟเควสท์)

"คูดโลว์" ยืนยัน "ทรัมป์" ไม่มีเจตนาแทรกแซงนโยบายการเงินเฟด นายแลร์รี คูดโลว์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาว กล่าวว่า

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ไม่ได้มีเจตนาที่จะแทรกแซงนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) "ท่านประธานาธิบดีมีมุมมองของตนเอง และท่านได้แสดงออกหลายครั้งแล้ว ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เราทุกคนต่างรู้ว่าเฟดมีความเป็นอิสระ และท่านประธานาธิบดีก็ไม่ได้ออกมาท้าทายนโยบายเฟด" นายคูดโลว์กล่าว (อินโฟเควสท์)

"คูดโลว์" ชี้ศก. สหรัฐ ร้อนแรงกว่าประเทศอื่น จากอานิสงส์มาตรการกระตุ้นศก. ของ "ทรัมป์" นายแลร์รี คูดโลว์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาว กล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐปรับตัวโดดเด่นกว่าเศรษฐกิจของประเทศอื่นทั่วโลก โดยได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ "เรามีเศรษฐกิจที่ร้อนแรงที่สุดในโลก ในขณะที่ยุโรปและเอเชียกำลังชะลอตัวลง แต่เรากำลังเดินหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว" นายคูดโลว์กล่าว นายคูดโลว์ตั้งข้อสังเกตว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีการขยายตัว 3.2% ในช่วงครึ่งปีแรก ขณะที่เฟดสาขาแอตแลนตาคาดว่าเศรษฐกิจขยายตัว 4% ในไตรมาส 3 (อินโฟเควสท์)

***รมว.คลังสหรัฐชี้ตลาดหุ้นนิวยอร์กร่วงหนักเป็นแค่การพักฐาน ซึ่งปัจจัยพื้นฐานศก. สหรัฐ ยังแข็งแกร่ง** นายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐ ได้แสดงความเห็นว่า การร่วงลงอย่างหนักของตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ เป็นเพียงการพักฐาน และไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงระบบแต่อย่างใด นายมนูชินเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวก่อนรอบการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียในช่วงเช้าเมื่อวานนี้ว่า ตลาดหุ้นสหรัฐเพียงแต่เข้าสู่ระยะพักฐาน พร้อมระบุว่า ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงแข็งแกร่งมาก และนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐทะยานขึ้นอย่างคึกคักในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้น การที่ตลาดเข้าสู่ภาวะพักฐาน จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจ (อินโฟเควสท์)

"คูดโลว์" เผยทำเนียบขาวกำลังเตรียมการประชุม "ทรัมป์-สี" จีน มิง" นอกรอบ G20 เดือนหน้า นายแลร์รี คูดโลว์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาว กล่าวว่า ทำเนียบขาวกำลังดำเนินการเพื่อให้มีการพบปะกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์และประธานาธิบดีสี จิ้นผิงนอกรอบการประชุม G20 ที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งจะจัดการประชุมในวันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค. อย่างไรก็ตาม นายคูดโลว์กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดหัวข้อในการเจรจาของผู้นำทั้งสองแต่อย่างใด (อินโฟเควสท์)

***สหรัฐเผยดัชนี CPI ชยับขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนก.ย. ต่ำกว่าคาดการณ์** กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายเดือน โดยต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 0.2% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนส.ค. การเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดของดัชนี CPI มีสาเหตุจากการชะลอตัวของราคาเช่า และพลังงาน เมื่อเทียบรายปี ดัชนี CPI

เพิ่มขึ้น 2.3% ในเดือนก.ย. หลังจากพุ่งขึ้น 2.7% ในเดือนส.ค. หากไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ดัชนี CPI พื้นฐานขยับขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน โดยต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 0.2% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายปี ดัชนี CPI พื้นฐานปรับตัวขึ้น 2.2% หลังจากเพิ่มขึ้น 2.2% เช่นกันในเดือนส.ค. (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นสวนทางคาดการณ์ในสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่าจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ยังคงอยู่ในใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 49 ปี ทั้งนี้ จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 7,000 ราย สู่ระดับ 214,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 206,000 ราย ส่วนตัวเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ซึ่งถือเป็นมาตรวัดตลาดแรงงานที่ดีกว่า เนื่องจากขจัดความผันผวนรายสัปดาห์ เพิ่มขึ้น 2,500 ราย สู่ระดับ 209,500 รายในสัปดาห์ที่แล้ว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 545.91 จุด วิตกสงครามการค้า, บอนด์ยีลด์สูงหนุนเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (11 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่า สงครามการค้าอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐขยับลงหลังจากการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ต่ำกว่าคาดเมื่อคืนนี้ แต่นักลงทุนมองว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังคงอยู่ในระดับที่สูง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,052.83 จุด ร่วงลง 545.91 จุด หรือ -2.13% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,728.37 จุด ลดลง 57.31 จุด หรือ -2.06% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,329.06 จุด ลดลง 92.99 จุด หรือ -1.25% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์อ่อนเทียบค่าเงินหลัก หลัง CPI สหรัฐขยายตัวน้อยกว่าคาด ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (11 ต.ค.) หลังจากทางการสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือนก.ย. นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงอย่างต่อเนื่องของตลาดหุ้นสหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 111.93 เยน จากระดับ 112.57 เยน และอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9891 ฟรังก์ จากระดับ 0.9920 ฟรังก์ แต่แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3050 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3033 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1594 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1525 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นแตะที่ระดับ 1.3232

ดอลลาร์ จากระดับ 1.3199 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 0.7103 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7084 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดร่วง \$2.20 หลังสต็อกน้ำมันดิบพุ่ง, วิตกแนวโน้มศก. หลังตลาดหุ้นตึงหนักร สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 3% เมื่อคืนนี้ (11 ต.ค.) หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) ระบุว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 3 นอกจากนี้ การร่วงลงอย่างหนักของตลาดหุ้นสหรัฐยังส่งผลให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและอุปสงค์พลังงานทั่วโลก สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. ร่วงลง 2.20 ดอลลาร์ หรือ 3.01% ปิดที่ 70.97 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. ปีนี้ สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 2.83 ดอลลาร์ หรือ 3.4% ปิดที่ 80.26 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดพุ่ง \$34.2 เหตุตลาดหุ้นร่วงหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเกือบ 3% เมื่อคืนนี้ (11 ต.ค.) เนื่องจากการร่วงลงอย่างหนักของตลาดหุ้นสหรัฐได้ผลักดันให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ สกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงยังเพิ่มความน่าดึงดูดให้กับสัญญาทองคำเช่นกัน สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. พุ่งขึ้น 34.2 ดอลลาร์ หรือ 2.87% ปิดที่ 1,227.6 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 28 เซนต์ หรือ 1.95% ปิดที่ 14.606 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

ฝรั่งเศสเผยดัชนี CPI ลดลง 0.2% ในเดือนก.ย. สำนักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศส (Insee) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของฝรั่งเศสลดลง 0.2% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายปี ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 2.2% ในเดือนก.ย. Insee ระบุว่า การชะลอตัวของดัชนี CPI ในเดือนก.ย. เกิดจากลดลงของค่าใช้จ่ายในภาคบริการ แม้ว่าการใช้จ่ายในภาคการผลิตปรับตัวขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลฝรั่งเศสตั้งเป้าที่จะลดตัวเลขวัดดัชนี CPI สู่ระดับ 1.4% ในปีหน้า (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดร่วง เหตุวิตกตลาดหุ้นสหรัฐตึงหนักร ตลาดหุ้นยุโรปปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (11 ต.ค.) โดยได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงอย่างหนักของตลาดหุ้นสหรัฐ อันเนื่องมาจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามการค้าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่ตลาดหุ้นอิตาลีร่วงลงท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลอิตาลี ดัชนี Stoxx Europe 600 ร่วงลง 1.98% ปิดที่ 359.65 จุด ซึ่ง

เป็นการปรับตัวลงในวันเดียวที่หนักที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. ปีนี้ ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดวันที่ 11,539.35 จุด ลดลง 173.15 จุด หรือ -1.48% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,106.37 จุด ลดลง 99.84 จุด หรือ -1.92% ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,006.93 จุด ลดลง 138.81 จุด หรือ -1.94% (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่น

รมว.ตปท.ญี่ปุ่น เล็งถกเรื่องเศรษฐกิจและการค้ากับรมว.คลังสหรัฐอเมริกา รอบประชุม G20 นายทาโร อาโสะ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น และนายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีกระทรวงคลังสหรัฐ จะจัดการเจรจาในเมื่อวานนี้ เพื่อหารือในเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจโลก และนโยบายการค้า สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า การประชุมที่จัดขึ้นนอกกรอบการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้บริหารด้านการเงินของกลุ่ม G20 ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย นั้น นายอาโสะจะผลักดันให้ธนาคารของญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจกับอิหร่าน รอดพ้นจากการใช้มาตรการคว่ำบาตรที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนพ.ย. หลังจากที่สหรัฐได้ถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 915.18 จุด หลังตลาดหุ้นสหรัฐ-ยุโรปดิ่งหนัก ดัชนีนิเกอิเกิดตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงเกือบ 4% ในเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นการดิ่งลงในวันเดียวที่หนักที่สุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. ปีนี้ หลังจากตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐร่วงลงอย่างหนัก อันเนื่องมาจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดร่วงลง 915.18 จุด หรือ 3.89% แต่ที่ 22,590.86 จุด (อินโฟเควสท์)

จีน

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดดิ่ง 5.22% ตามภูมิภาค ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดเมื่อวานนี้ดิ่งลง ภายหลังจากที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคร่วงลงตามตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดร่วงลงเพราะความกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ติดตัวขึ้น สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตดิ่ง 142.38 จุด หรือ 5.22% ปิดที่ 2,583.46 จุด (อินโฟเควสท์)

เอเชียและอื่นๆ

สื่อเผยแพร่เตรียมปล่อยตัวบาทหลวงบรูโนสัน หลังสหรัฐ-ตุรกีบรรลุข้อตกลงลับ สำนักข่าว NBC รายงานว่า ทำเนียบขาวคาดว่ารัฐบาลตุรกีจะปล่อยตัวบาทหลวงแอนดรูว์ บรูโนสันในอีกไม่กี่วัน หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐและตุรกีสามารถบรรลุข้อตกลงลับ ค่าเงินลีราของตุรกีพุ่งขึ้นกว่า 2% สู่ระดับ 5.97 เทียบดอลลาร์ หลังมีรายงานข่าวดังกล่าว ทั้งนี้ ประเด็นบาทหลวงบรูโนสันถือเป็นปัญหาที่สร้างความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและตุรกี โดยทำให้สหรัฐประกาศคว่ำบาตรตุรกี ขณะที่ตุรกีก็ได้ใช้มาตรการตอบโต้สหรัฐ บาทหลวงบรูโนสันถูก

ดำเนินคดีในข้อหาเป็นสายลับ และอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 35 ปี หากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริง นอกจากนี้ บาทหลวงบรูโนสันยังถูกตั้งข้อหาว่ามีส่วนพัวพันกับพรรคแรงงานเคอร์ติสสถานและองค์กรก่อการร้าย Fethullahist ซึ่งทางตุรกีระบุว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการก่อรัฐประหารในปี 2559 เพื่อโค่นล้มประธานาธิบดีเรเซป ตอยยิบ เออร์โดกัน (อินโฟเควสท์)

รูปีอินเดียร่วงแตะระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ที่ 74.45 เทียบดอลลาร์ ขณะตลาดหุ้นร่วง สกุลเงินรูปีของอินเดียร่วงลงแตะระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ที่ 74.45 เทียบดอลลาร์ในเมื่อวานนี้ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวโทษถึงการร่วงลงของเงินรูปีว่ามาจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงความต้องการสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เงินรูปีปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องมาสักระยะหนึ่งแล้ว และยังไม่แสดงให้เห็นถึงสัญญาณอย่างมีนัยสำคัญว่า จะดีดตัวขึ้นแต่อย่างใด ในขณะที่ดัชนี BSE Sensex และ NSE Nifty ปรับตัวลงอย่างมากในช่วงเปิดทำการซื้อขาย ทั้งนี้ ดัชนี BSE Sensex ร่วงลงไปถึง 1,037.36 จุด ส่วนดัชนี Nifty50 และ 10,138.60 จุด ร่วงลงจากระดับปิดก่อนหน้าถึง 321.5 จุด (อินโฟเควสท์)

เกาหลีใต้เผยหนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เหตุต้นทุนการกู้ยืมอยู่ในระดับต่ำ ธนาคารกลางเกาหลีใต้ (BOK) เปิดเผยในเมื่อวานนี้ว่า หนี้สินภาคครัวเรือนของเกาหลีใต้ยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมที่อยู่ใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ขัดขวางความพยายามของรัฐบาลในการควบคุมการซื้อบ้านหลายหลังด้วยเงินกู้ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า หนี้สินภาคครัวเรือนของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นแตะระดับ 807.7 ล้านล้านวอน (7.0674 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ณ สิ้นเดือนก.ย. ซึ่งเพิ่มขึ้น 5.1 ล้านล้านวอน (4.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับเดือนส.ค. ส่วนสินเชื่อจำนองค้างชำระเพิ่มขึ้น 3.6 ล้านล้านวอน (3.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ณ สิ้นเดือนก.ย.แตะระดับ 594.7 ล้านล้านวอน (5.201 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่รวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.ค. ปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์)

กัมพูชาระบุอียูไม่มีความยุติธรรม กระทรวงต่างประเทศของกัมพูชา ออกแถลงการณ์ระบุว่า การตัดสินใจของสหภาพยุโรป หรืออียู ในการเพิ่มความกดดันทางการค้าต่อกัมพูชาโดยอ้างถึงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม ถือเป็น "ความไม่ยุติธรรมอย่างยิ่ง" เพราะเป็นการทำลายความคืบหน้าการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ อียู ออกคำเตือนกัมพูชาว่าจะสูญเสียการเข้าถึงตลาดยุโรปเป็นพิเศษ ภายใต้โครงการการค้าเสรีแบบพิเศษทุกอย่าง (EBA) เนื่องจากความกังวลด้านสิทธิมนุษยชนในการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม ซึ่งพรรคการเมืองของนายกรัฐมนตรียูน เซนชนะการ

เลือกตั้ง และทำให้เขาอยู่ในตำแหน่งมานาน 20 ปี ธนาคารโลก รายงานว่าในช่วงสองทศวรรษนี้ เศรษฐกิจกัมพูชาเติบโตเร็วที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของโลกโดยมีอัตราการเติบโตของจีดีพี เฉลี่ยร้อยละ 7.6 ขณะที่การส่งออกของกัมพูชาไปยังสหภาพยุโรปมีมูลค่า 5 พันล้านยูโร ในปีที่แล้ว (ศูนย์ข่าวแอฟฟิค)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ดิ่งกว่า 700 จุด หุ้นร่วงยกแผงตามตลาดทั่วโลก ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงกว่า 700 จุดในเมื่อวานนี้ ตามตลาดหุ้นทั่วโลก ตลาดยังถูกกดดันจากการดิ่งลงของค่าเงินรูปี ซึ่งแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 74.45 เทียบดอลลาร์ในเมื่อวานนี้ ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 34,001.15 จุด ลดลง 759.74 จุด หรือ 2.19% หุ้นทุกกลุ่มต่างปรับตัวลงในเมื่อวานนี้ (อินโฟเควสท์)

ไทย

รมว.พลังงาน เผยกบง.เตรียมมาตรการดูแลราคาน้ำมันที่ยังมีแนวโน้มสูง ยันใช้กองทุนน้ำมันฯกว่า 2.4 หมื่นลบ.ดูแลราคาดีเซล-LPG นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวานนี้ได้พิจารณามาตรการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับไม่เกิน 30 บาท/ลิตร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปัจจุบันมีอยู่ 24,592 ล้านบาท ดูแลราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับเดิม และราคาแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ระดับ 363 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม (กก.) ได้ถึงเดือน มี.ค.62 หากสถานการณ์ราคาน้ำมันขยับขึ้น หรืออย่างช้าเดือน มิ.ย.62 หากสถานการณ์ราคาน้ำมันยังคงเป็นเช่นปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อดูแลเสถียรภาพราคาน้ำมันและ LPG ให้ผ่านพ้นช่วงฤดูหนาว (อินโฟเควสท์)

ในสิ้นปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 8.8 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการที่ 7.5 แสนล้านบาท หลังจาก 9 เดือนแรกของปีนี้ภาคเอกชนออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปแล้วถึง 8.1 แสนล้านบาท โดยเฉพาะบริษัทเอกชนรายใหญ่ออกหุ้นกู้มากขึ้นเพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต ขณะที่นายธาดา พงศ์ธาดา กรรมการผู้จัดการ ThaiBMA กล่าวว่า แนวโน้มของกระแสเงินทุนยังคงเห็นการไหลเข้าในตลาดตราสารหนี้ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตราสารระยะยาว ซึ่งกระแสเงินทุนที่ไหลเข้ามาเป็นการไหลออกมาจากตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคแล้วเข้ามาในไทยแทน เนื่องจากนักลงทุนมีความมั่นใจในเศรษฐกิจไทยที่ยังเห็นการเติบโตขึ้น มีทุนสำรองระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง ดูแลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุล และมีสัดส่วนหนี้ต่างประเทศที่ต่ำไม่ถึง 2% รวมไปถึงเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ (อินโฟเควสท์)

'สคร.' จัดเก็บเงินนำส่งรายได้ปีงบประมาณ 61 สูงกว่าเป้า 15% "สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 157,041 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 15% ทำให้รายได้ของรัฐบาลเป็นไปตามเป้า นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2561 (เดือนต.ค. 2560 – เดือนก.ย. 2561) สคร. ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจพัฒนากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างรายได้และลดต้นทุนการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ซึ่งส่งผลให้รัฐวิสาหกิจ มีผลประกอบการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นได้จำนวน 157,041 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการจัดเก็บรายได้แผ่นดินจำนวน 20,041 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของเป้าหมาย (กรุงเทพธุรกิจ)

แบงก์รัฐ-เอกชน วอน ธปท.ปรับเกณฑ์คุมสินเชื่อบ้านห่วย กระทบผู้มีรายได้น้อย พร้อมเสนอเลื่อนเวลาบังคับใช้ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยภายหลังเข้ารับฟังความเห็น (Public Hearing) เกณฑ์ใหม่ในการกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยและปานกลางที่มีความจำเป็นต้องมีบ้านหลังสอง อาจจะทำให้หันไปใช้เงินกู้ธนาคารเพื่อมาปิดบ้านหลังแรก ทำให้หนี้ธนาคารเพิ่มขึ้น หลักเกณฑ์ใหม่จะกระทบกับลูกค้าของ ธอส. ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางที่ต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจริง ไม่ได้เป็นการแสวงหาผลกำไร โดยหลักเกณฑ์ใหม่ใช้สำหรับลูกค้าที่ต้องการกู้บ้านหลังที่สอง แต่ยังไม่ผ่อนหลังแรกไม่หมด ซึ่งปัจจุบัน ธอส. มีลูกค้าในลักษณะนี้มาก เช่นมีบ้านอยู่ไกล แต่ต้องการซื้อคอนโดมิเนียมในเมืองใกล้ที่ทำงาน ดังนั้น จึงอยากเสนอให้ ธปท. พิจารณาปรับหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม โดยให้ผ่อนปรนเกณฑ์วงเงินสินเชื่ออย่างน้อย 20% ของมูลค่าหลักประกัน (LTV limit 80%) ให้ลูกค้าบ้านหลังที่ 2 ที่มีราคาตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป รวมทั้งเสนอให้เลื่อนเวลาบังคับใช้เกณฑ์ดังกล่าวจากที่กำหนดเริ่มวันที่ 1 ม.ค.62 ออกไปก่อน เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์และภาคธุรกิจมีเวลาปรับตัว (อินโฟเควสท์)

ThaiBMA คาดเอกชนแห่ออกหุ้นกู้ทั้งปี 61 สูงเกินคาด.มองเงินทุนยังไหลเข้าตลาดตราสารระยะยาวต่อเนื่อง นางสาวอริยา ตีระนะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) กล่าวว่า มูลค่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของภาคเอกชน

สบน. แจงข้อกังวลหนี้สาธารณะ มั่นใจไม่กระทบระบบเศรษฐกิจ เน้นให้ความสำคัญคุณภาพมากกว่า นายธีรวิทย์ อัดนวนิช โฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า กรณีมีข้อกังวลในสื่อโซเชียลต่อยอดหนี้สาธารณะของไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดหนี้สาธารณะเดือน ส.ค.61 อยู่ที่ 6.67 ล้านล้านบาท คิดเป็น 41.32% ต่อจีดีพี ซึ่งในส่วนนี้เป็นหนี้ของรัฐบาลสูงถึง 5.36 ล้านล้านบาทนั้น ยืนยันว่า การบริหารหนี้สาธารณะยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง ซึ่งยังคงไม่เกิน 60% ต่อจีดีพี ซึ่งหนี้สาธารณะในระดับปัจจุบันยังถือว่าค่อนข้างต่ำ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดร่วงแรง 38.93 จุด ตามตลาด ตปท.ปรับพอร์ตลดความเสี่ยงวิตกปัจจัยภายนอก-จับตาเงินเฟ้อสหรัฐ SET ปิดช่วงบ่ายที่ระดับ 1,682.89 จุด ลดลง 38.93 จุด (-2.26%) มูลค่าการซื้อขาย 82,888.83 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ร่วงแรงเช่นเดียวกับตลาดภูมิภาคที่ติดลบราว 3-6% หลังตลาดสหรัฐฯดิ่งกว่า 3% เมื่อคืนนี้เหตุ Bond Yield เหวี่ยงตัวและทิศทางค่าเงินในเอเชียอ่อนค่า ขณะที่ยังไร้ปัจจัยใหม่หนุน นักลงทุนเลือกปรับพอร์ตลดความเสี่ยง คาดสถาบันกลับมาขายสุทธิหลังซื้อติดต่อกัน 2 วัน ขณะที่ต่างชาติขายต่อเนื่อง-Fund Flow ไหลออก เน้นติดตามเงินเฟ้อสหรัฐฯคืนนี้และทิศทางค่าเงิน รวมถึงบชกลุ่มแบงก์ Q3/61 วันนี้ตลาดฯคงแกว่งไซด์เวย์ แนวรับ 1,665 แนวต้าน 1,690-1,700 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดเมื่อวานนี้ที่ระดับ 1,682.89 จุด ลดลง 38.93 จุด (-2.26%) มูลค่าการซื้อขาย 82,888.83 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นเมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดทั้งวัน โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 1,688.63 จุด และแตะจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,673.59 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเมื่อวานนี้ เพิ่มขึ้น 238 หลักทรัพย์ ลดลง 1,470 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 169 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: เมื่อวานนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 90,760 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำเมื่อวานนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 90,760 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 15,778 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 24,291 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 812 ล้าน

บาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.43% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01% ภาพรวมของตลาดในเมื่อวานนี้ Yield Curve แกว่งตัวในกรอบแคบๆ ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้ NET OUTFLOW 812 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 812 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 10,562 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 32.77 ระหว่างวันผันผวนก่อนกลับมาแข็งค่า หลังตีล GPSC ซื้อ GLOW ล้ม-จับตาตัวเลขศก.สหรัฐ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเมื่อวานนี้ที่ระดับ 32.77 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 33.02 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่าง 32.73-33.04 บาท/ดอลลาร์ "ระหว่างผันผวนเยอะมาก ในภูมิภาคมีแค่ดอลลาร์สิงคโปร์และเงินบาทที่แข็งค่า ของเราน่าจะมาจากปัจจัยภายใน โดยเฉพาะหลังมีข่าวด้านพลังงาน ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไม่นอนุมัติให้ GPSC การเข้าซื้อกิจการ GLOW ทำให้เงินบาทกลับมาแข็งค่าอย่างรวดเร็ว เนื่องจากตลาดมองว่าเป็นดีลใหญ่ ถ้ามีการเข้าซื้อน่าจะมีการโยกย้ายเงินจำนวนมาก" นักบริหารเงินกล่าว สำหรับทิศทางวันวันนี้ยังต้องรอดูตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ (CPI) เดือนก.ย.ก่อน เบื้องต้นประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทระหว่าง 32.70-32.85 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ยอดส่งออก,นำเข้า และดุลการค้าเดือนก.ย. จีน
- ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนก.ย. จีน
- ยอดปล่อยเงินกู้สกุลเงินหยวนเดือนก.ย. จีน
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. อียู

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

Monday 8				
	Release	Actual	Cons.	Prior
CH Caixin China PMI Composite	Sep	52.1	--	52
Caixin China PMI Services	Sep	53.1	51.4	51.5
Tuesday 9				
	Release	Actual	Cons.	Prior
JP BoP Current Account Balance	Aug	¥1838.4b	¥1889.6b	¥2009.7b
BoP Current Account Adjusted	Aug	¥1428.8b	¥1516.0b	¥1484.7b
Trade Balance BoP Basis	Aug	-¥219.3b	-¥208.0b	-¥1.0b
Wednesday 10				
	Release	Actual	Cons.	Prior
JP Core Machine Orders MoM	Aug	6.8%	-0.039	0.11
Core Machine Orders YoY	Aug	12.6%	0.018	0.139
US PPI Final Demand MoM	Sep	0.20%	0.20%	-0.10%
PPI Ex Food and Energy MoM	Sep	0.20%	0.20%	-0.10%
Wholesale Inventories MoM	Aug F	1.00%	0.80%	0.80%
CH Money Supply M2 YoY	Sep	--	0.085	0.082
Money Supply M1 YoY	Sep	--	--	0.039
Money Supply M0 YoY	Sep	--	--	3.30%
New Yuan Loans CNY	Sep	--	1340.0b	1280.0b
Thursday 11				
	Release	Actual	Cons.	Prior
JN PPI YoY	Sep	3.0%	2.9%	3.0%
PPI MoM	Sep	0.3%	0.2%	0.0%
Bank Lending Incl Trusts YoY	Sep	2.30%	--	2.20%
Bank Lending Ex-Trusts YoY	Sep	2.30%	--	2.20%
US CPI MoM	Sep	0.10%	0.20%	0.20%
CPI Ex Food and Energy MoM	Sep	0.001	0.002	0.001
CPI YoY	Sep	2.30%	2.40%	2.70%
CPI Ex Food and Energy YoY	Sep	2.20%	2.30%	2.20%
Real Avg Hourly Earning YoY	Sep	1.10%	--	0.50%
Initial Jobless Claims	6-Oct	0.50%	--	0.20%
Continuing Claims	29-Sep	214k	207k	207k
Friday 12				
	Release	Actual	Cons.	Prior
JP Tertiary Industry Index MoM	Aug	--	0.3%	0.1%
EU Industrial Production SA MoM	Aug	--	0.5%	-0.8%
Industrial Production WDA YoY	Aug	--	-0.10%	-0.1%
US U. of Mich. Sentiment	Oct P	--	100.8	100.1
U. of Mich. Current Conditions	Oct P	--	--	115.2
U. of Mich. Expectations	Oct P	--	--	90.5
CH Trade Balance	Sep	--	\$24.55b	--
Imports YoY	Sep	--	14.50%	20.00%
Exports YoY	Sep	--	8.70%	9.80%

As of 12-Oct-18

Thai Stock Market	11-Oct-18	Chg	%Chg.
SET	1,682.89	-38.93	-2.26%
SET50	1,105.61	-29.12	-2.57%
SET100	2,457.88	-63.59	-2.52%
MAI	432.54	-7.76	-1.76%
Institution Net Position	1,702.55		
Proprietary Net Position	-1,047.58		
Foreign Net Position	-10,562.16		
Individual Net Position	1,702.55		
Total Trading Value	52,160.90		

Major Indices	11-Oct-18	Chg	%Chg.
Dow Jones	25,052.83	-545.91	-2.13%
S&P 500	2,728.37	-57.31	-2.06%
Nasdaq	7,329.06	-92.99	-1.25%
STOXX Europe 50	3,202.00	-59.00	-1.81%
FTSE 100	7,006.93	-138.81	-1.94%
DAX	11,539.35	-173.15	-1.48%
Nikkei 225	22,590.86	-915.18	-3.89%
Shanghai Composite	2,725.84	+4.83	+0.18%
Hang Seng	25,266.37	-926.70	-3.54%
KOSPI	2,129.67	-98.94	-4.44%
BES Sensex	34,001.15	-759.74	-2.19%
Jakarta Composite	5,820.67	+23.88	+0.41%
Philippines Composite	6,884.38	-116.76	-1.67%
Ho Chi Minh	945.89	-48.07	-4.84%

Crude Commodities	11-Oct-18	Chg	%Chg.
WTI (\$/bl)	70.97	-1.64	-2.26%
Dubai (\$/bl)	80.19	-1.66	-2.03%
Brent (\$/bl)	80.26	-2.36	-2.86%
NYMEX (\$/bl)	70.97	-2.20	-3.01%
COMEX Gold	1,224.60	+35.30	+2.97%
Batic Dry Index	1,515.00	+22.00	+1.47%

Exchange Rate	11-Oct-18	10-Oct-18	%Chg.
USD/THB	32.70	32.99	-0.88%
EUR/USD	1.1567	1.1514	+0.46%
USD/JPY	112.40	113.11	-0.62%
GBP/USD	1.3234	1.3181	+0.40%
USD/CHY	6.9061	6.9231	-0.25%
USD/KRW	1,137.58	1,135.70	+0.17%
Dollar Index	95.036	95.462	-0.45%

Thai Bond Market	11-Oct-18	10-Oct-18	%Chg.			
Total Return Index	272.24	271.95	+0.11%			
Outright/ Cash Trading	90,759.99	59,134.34	+53.48%			
Bond Yield	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y
11-Oct-18	1.2149	1.4718	1.6946	1.7804	2.0002	2.1335
Change (bps)	+0.20	+1.22	+1.50	+0.43	-0.21	-0.29
	5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y
	2.4297	2.6445	2.8571	3.2902	3.3891	3.4874
	-0.74	-0.11	-0.52	-2.51	-0.96	-0.10

US Bond Market	3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y
11-Oct-18	2.27	2.85	2.94	3.00	3.14	3.32
Change (bps)	+0.00	-3.00	-3.00	-5.00	-8.00	-7.00

เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ("บริษัท") ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทั้งการแสดงความเห็นทั้งหลายที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดทำบนพื้นฐานแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุดที่ได้รับมา และพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชี้ชวนให้ลงทุน และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มีให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด บริษัทไม่ต้องการรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้